



DIỆN MẠO MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐẮK TÔ

Đắk Tô là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, có 8 xã và thị trấn, diện tích tự nhiên là 50.870 ha. Huyện có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Dân số toàn huyện hơn 53.600 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 57,17%. Trung tâm huyện lỵ là thị trấn Đăk Tô, cách thành phố Kon Tum 42 km về phía Bắc theo đường Hồ Chí Minh.

Đăk Tô có đường Hồ Chí Minh chạy qua nối Đăk Tô với các huyện trong tỉnh, các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung và Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. Cách thị trấn Đăk Hà 20 km, cách thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) 20 km và cách cửa khẩu Quốc tế Bờ Y khoảng 35 km. Bên cạnh đó, trên tuyến Quốc lộ 40, tỉnh lộ 672 và Nam Quảng Nam (Tam Kỳ - Trà My) sẽ tạo điều kiện đưa Đăk Tô gần hơn với các thành phố biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, điều này sẽ tạo thuận lợi cuốn hút vào sự phát triển và chịu ảnh hưởng lớn của những khu vực phát triển này trong quá trình giao lưu kinh tế.

Có thể nói Đăk Tô là trung điểm

của các khu vực kinh tế trọng điểm tỉnh Kon Tum, là cơ sở quan trọng để Đăk Tô hoạch định chiến lược phát triển du lịch thành điểm nhấn trong sự kết nối tour trên tuyến đường Hồ Chí Minh với Tour “ Con đường xanh Tây Nguyên”, Tour du lịch kết nối các tỉnh Nam Lào và Đông bắc Thái Lan... và làm tiền đề cho sự đột phá của các ngành kinh tế - dịch vụ.

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2023 đã đạt được những kết quả phần khởi, mang đến diện mạo mới trên quê hương Đăk Tô.

Từ triển khai thực hiện các chương trình MTQG, kết cấu hạ tầng và bộ mặt nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Tô đã có nhiều chuyển biến. Nhất là, hệ thống giao thông nông thôn, điện, trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang, tạo điều kiện để bà con đi lại phát triển kinh tế, cải thiện đời sống...; học sinh được đi học trong ngôi trường khang trang; nhiều trường học được đầu tư



Một góc trung tâm thị trấn Đăk Tô



Các công trình giao thông được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 sẽ tạo nên diện mạo mới cho các vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Tô.

xây dựng phòng học bộ môn, được đầu tư thiết bị giáo dục, phục vụ cho những tiết học thực hành..., góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Đặc biệt, một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo người đồng bào DTTS đã dần thay đổi nhận thức, ngoài kinh phí được nhà nước hỗ trợ, các hộ đã chủ động phát huy nguồn lực để đầu tư thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án; tích cực tham gia

vào các tổ liên kết sản xuất, các hợp tác xã để nâng cao giá trị sản phẩm nông sản...

Về Đăk Tô hôm nay, điều dễ nhận thấy nhất là diện mạo ở các làng đồng bào DTTS có sự đổi thay rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS được nâng cao. Toàn huyện đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 06 xã đạt 13 đến 17/19 tiêu chí. ■

MINH PHONG

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁ THƯỚC

Địa chỉ: Phố 1, thị trấn Cảnh Nằng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

2024

HAPPY NEW YEAR



BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN EA KAR

Địa chỉ: Số 09 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
* Giám đốc: TRẦN ĐÌNH TOÀN

2024

HAPPY NEW YEAR

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

